
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕60 
วันท่ี  30 มิถุนายน  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง  
6.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
10.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
11.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
12.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
13.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
14.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
15.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
16.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑7.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
18.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
19.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
20.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
21.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
22.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
23.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
24.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
25.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
26.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
27.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
 
 
 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
๑1.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
12.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
13.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง  
14.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
18.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
19.นางปาลีรัฐ  มานะเลิศ  (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นายประพันธ ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
21.นางศศินา  จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
22.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
23.นายนิพัทธ  แสนสุข   นายชางโยธาชํานาญงาน 
24.นางสาวพัชรา เท่ียงสุนทร  ผูเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
25.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
26.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
27.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
28.นางสาวดาลัด แสงทอง   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
29.นางศิริขวัญ  จันทะคาด  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
30.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
31.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
32.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
33.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
 

 
34.นายวิทยา... 
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34.นายวิทยา   สยายไชย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
35.นางสาวภูมิสิร ิ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
36.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
37.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
38.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
39.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
40.นางสุนทรี  ครุฑสมพลี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุฯ 
41.นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บฯ 
42.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
43.นายธรรมนูญ  อินทรนุช  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
44.นายพิเชษฐ  มณีพงศ   วิศวกรโยธาชํานาญการ 
45.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
46.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
47.นางสาวธัญนันท วิมุติ   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
48.นางสาวรัตนมณี วงษศรี   นักวิชาการขนสง 
49.นางสาวสุชีรา พืชพันธุ   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
50.นางสาวนงนาถ ฆรีวงษ   ผูชวยบุคลากร 
51.นางสาวอัจฉราภรณ อายุพัฒน  ผูสังเกตการณ 
52.นายจิตรกร  เตียงมา   ผูสังเกตการณ 
53.นายชาติชาย  มัฆวิมาลย  ขนสงจังหวัดระยอง 
54.นางสาวพิชชาพร ศรประสิทธิ์  นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   
55.นางสาวปรีณาพรรณ เพียรหาผล  นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
56.นางสาวณภัสนันท นามคุณ   นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
57.นางสาวจิรปรียา คีรีเดช   นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
58.นางสาวกฤติกา แสวงภาค  นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
59.นางสาวอารียา หลังปูเตะ  นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
60.นางสาวสุชานันท คงเมฆ   นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
61.นางสาวพรรณนิดา วงศเครือศร  นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
62.นางสาวชวลีย คําสีนาค   นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
63.นางสาวชนิสรา มณีวงศ   นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
64.นางสาวพัชรนันท พลอมรวรีย  นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
 
 

65.นายวันเฉลิม... 
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65.นายวันเฉลิม  หมวกนวม  นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
66.นายธิติสรรค  วันเมืองเกา  ครู กศ.1 
67.นายธวัชชัย  หมอยา   ผูชวยครู 
68.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
69.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
70.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
71.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
72.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
73.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
74.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

75.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
76.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
77.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
78.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
79.นางสาวสุวรรณวารี  ตีเมืองสอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  14.05  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อ และอยูในหองประชุม จํานวน
  .......21....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี 1 และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2560  ดวยสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบกับนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  จึงกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2560  มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแต
วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2560 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.        
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 11) 

จึ งประกาศใหทราบโดย ท่ัว กัน  ประกาศ ณ วัน ท่ี  22 มิ ถุนายน 2560                 
ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕60  
  ในวันนี ้และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ
  รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการ 

บริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภา
องคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕60  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่องดวยกัน เรื่องแรก เนื่องดวย 
ประธานสภาฯ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดวนท่ีสุด ท่ี รย 51003.2/5297  ลงวันที่ 29  

มิถ ุนายน 2560  เรื่อง ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจายประจําป 2560 และ           
ญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2560 (เพ่ิมเติม) 

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม   
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง มีความประสงคเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตอท่ีประชุมสภาฯ ซ่ึงเปนญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษร  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาเห็นชอบให
บรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้ครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอน
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปน 

ลายลักษณอักษร  ผมเห็นวาญัตติท่ีเสนอมานี้มีความจําเปนเรงดวน และเปนประโยชนตอ 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซ่ึงสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีได อาศัยอํานาจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 38 (3),(6) และขอ 27 จึงขอบรรจุเขาระเบียบวาระ 
การประชุมในคราวนี้  และขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมจากเดิม 9 วาระ                
เปลี่ยนเปน 10 วาระ ครับ 

  ขอเชิญเจาหนาท่ีแจกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับใหม และญัตติท่ีเสนอเขา
มาใหม ใหท่ีประชุมไดพิจารณาดวยครับ 

  เรื่องท่ี 2  ดวยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีงานกิจการสภานักเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมในการปลูกฝงประชาธิปไตยในโรงเรียน 
และฝกใหนักเรียนมีภาวะผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง     
มีความประสงคใหประธานและกรรมการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จํานวน  14 คน 
เขารวมฟงการประชุมสภาฯในวันนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ยินดีตอนรับครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗   
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  กรรมการ/

เลขานุการ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี ๑๑ อําเภอเมืองระยอง  คกก.ตรวจรายงานฯ   
ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
๔/25๖๐  เมื ่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ          
นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

  ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒5๖๐            
มีจํานวน ๑๘ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๓ คน    
ไมมาประชุมจํานวน ๕ คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๘ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและ
เห็นชอบตามท่ีไดเสนอ      

   ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้  
1. นายเสนาะ  ยมหา  สอบถามในท่ีประชุม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้   เรื่องแรก        

การจัดทําหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบสําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองท่ีไดจัดวางท่ีไวบนโตะใชสําหรับในหองประชุมสภาฯ เทานั้นใชหรือไม  เรื่องท่ีสอง       
ขอทราบข้ันตอนกระบวนการ การสํารวจออกแบบโครงการตางๆวาไดมี 

 
การประสานงาน... 
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การประสานงานกับผูนําทองถ่ินหรือไม  และเรื่องสุดทาย ขอสอบถามโครงการกอสราง      
บางกรณีมีบานของประชาชนอยูในเขตพ้ืนท่ีกอสราง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี
กอสราง โดยประชาชนตองมีการรื้อถอนอาคารบานเรือน อยากทราบวามีระเบียบในการจาย
คาชดเชยหรือเยียวยาหรือไมอยางไร   

๒. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  แจงเรื่อง ขอเชิญผูบริหาร และส.อบจ. ทุกทาน     
รวมพิธีเปดงานโครงการชาวระยองสานความสัมพันธดวยความรักและความภักดี ในวันท่ี        
29 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.  ณ พ้ืนท่ีชายหาดแหลมแมพิมพ   

        โดยเลิกประชุมเวลา  1๕.๑๕ น.       

  ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป   

      จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  
ประธานสภาฯ ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......26......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐   

    รับรอง           จํานวน .......24.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
 

ขอ ๓๑ การโอน... 
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ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    นายก อบจ.      แถลง
รายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      รองนายก 
อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  
 โอนลด 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร    รายการท่ี 21 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 2 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 29 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 5 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
 
 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง... 
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คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 2 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    รายการท่ี 1 
จํานวนโครงการโอนลดท้ังหมด 6 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 58,288,000.-บาท         

(หาสิบแปดลานสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ท้ังหมด 8 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 58,288,000.-บาท (หาสิบแปดลานสองแสน-       
แปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) ดังนี้  

  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารงานท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   รายการท่ี 8,9 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง     รายการท่ี 59 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค      รายการท่ี 94/22, 94/23 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   

รายการท่ี 95/1, 95/2, 95/3 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เพื่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
ไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมรายละเอียดของญัตติท่ีทานรองกิตติไดเสนอไปแลว ญัตตินี้ เปนการ
เปลี่ยนแปลงแกไขโอนลดโอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม สวนท่ีลด ทานสมาชิกสภาฯก็อาจจะ
สงสัยวาทําไมถึงลด ผมเรียนวาท่ีลดนั้น เนื่องจากมีปญหา โครงการท่ีลดไปนั้นเปนโครงการใหญๆ 

 

 

ท่ีสําคัญ... 
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ท่ีสําคัญก็คือรายการท่ี 5 โครงการตรวจสภาพรถบรรทุกขนาดใหญ เปนเงิน 80,000,000 
บาท ที่เรามีงบประมาณแลวในป 2559 ที่เราจะไปทําศูนยตรวจสภาพรถ ซึ่งเรามี MOU 
กับอธิบดีกรมขนสงทางบก อยากใหทองถิ่นเตรียมความพรอมในการเปดเปนศูนยตรวจ
สภาพรถแบบทันสมัย เนื ่องจากจังหวัดระยองจะมีรถบรรทุกใหญๆ จํานวนมาก เชน        
รถน้ํามัน รถสารเคมี รถ 18 ลอ หรือรถทุกๆอยางที่ระยองมี ที่อื่นไมมี และที่เรามีขนสง
จังหวัดอยูทุกวันนี้ก็คับแคบ เวลารถจะเขามาตอทะเบียนตรวจสภาพหรือทําใบขับขี่ตางๆ   
รถก็จะติดถนนสุขุมวิทเต็มไปหมด ซึ่ง อบจ.ระยองก็ได ทําแผน ไดซื้อที่ดินใหขนสงไดใช         
ไดไปจัดระบบเพื่ออํานวยความสะดวกใหพี่นองประชาชนหรือบริษัทตางๆ ที่เราไปรณรงค  
ใหมาเสียภาษีที่ระยอง ประเด็นที่เราเจอก็คือขนสงไมพรอม เจาหนาที่ก็ไมพอ เครื่องมือ      
ก็ไมทันสมัย สถานที่ก็คับแคบ รถจอดไดนอย ประชาชนก็มาใชบริการเปนจํานวนมาก      
เราก็มีความประสงคจะไปทําที่ มา’ยอง ซึ่งเปนที่ของ อบจ.ระยอง มีพื้นที่ดานหลังเพียง
พอที่จะแยกรถบรรทุก รถใหญๆ ไมตองเขาเมือง ออกไปใชบริการที่ศูนยตรวจสภาพรถ    
มา’ยอง ไดเลย ติดถนนสาย 36 ทุกอยางพรอมหมด และทําใหพอคาแมคาในศูนย OTOP 
อยู ได แลวที่นั ่นก็จะมีโรงเรียน สถานที่อบรมตางๆ ที ่เราวางแผนเอาไว ใชเงินทั้งหมด 
80,000,000 บาท โดยเปนผูกพันระหวางป 2559 กับป 2560 สภาฯแหงนี ้ไดให    
ความเห็นชอบในงบประมาณ แตทําเขาจริง ทําแบบเรียบรอย พอเริ ่มประกวดราคา           
ก็คือสงแบบ ขายแบบ สงเรื่องไปท่ี สตง. ก็เปนไปตามที่คาดนะครับ สตง.ก็คาน คานวารูสึก
วาไมใชอํานาจหนาท่ีท่ี อบจ.จะทําได เราก็ไดเชิญ สตง.มาชี้แจง โดยมีทานผูเชี่ยวชาญที่เปน
เจาของเรื ่องเดิม MOUเดิมที่เซ็นตกับทานอธิบดี เหตุผลหลักการทั้งหลายทั้งปวงบอกไป
หมดแลว เราคิดวาจบ คิดวาเขาเขาใจในความเดือดรอนของพี่นองประชาชนชาวจังหวัด
ระยอง การรณรงคใหเสียภาษี อํานวยความสะดวกใหพ่ีนองประชาชน เขาก็ทักทวงมาอีกวา
เขาไมเห ็นดวย ว าประชาชนจะเดือดรอนแคไหน เพราะเขาไมได ม ีหนาที ่จะมาดูแล          
เขามีหนาที่อยางเดียววาจะเปนไปตามที่เขาคิดไหม ซึ่งความคิดดุลพินิจมันก็ไมเหมือนกัน 
เพราะฉะนั ้นเราก็คิดวาเมื ่อมีเหตุการณทวง ก็ทําใหฝายขาราชการอาจจะไมสบายใจ         
แตฝายการเมืองผมก็ไดทําหนังสือไปถึงอธิบดีขนสงทางบก ยืนยันนโยบาย ตอบมาชัดเจนวา
แนวทางเขาอยากใหทองถิ ่นเตรียมพรอมในการถายโอนเปนรูปแบบใหมของประเทศ 
เพราะวาขนสงไมไดมีรายไดจากการตอทะเบียนรถหรือใบอนุญาตเลย เพราะรายไดทั้งหมด  
เก็บใหทองถ่ินหมด เขาก็ไมรูจะลงทุนไดอยางไร ของบประมาณไปก็ไมได เพราะทํางานแลว
เงินอยูที่ทองถิ่นหมด ไมไดสงไปที่กรม แลวกรมจะเอาเงินที่ไหนมาทํา สิ่งเหลานี้เปนเรื่อง
ของทองถ่ินตองทํา เขาก็ไมมีท่ี ตั้งงบซ้ือท่ีก็ไมได เปนเรื่องที่เราก็รูกันอยูนะครับ ไมรูอยูฝาย
เดียวก็คือ สตง. เพราะฉะนั้นก็เลยตองปรับลดโครงการนี้ แตทานทั้งหลายจะคิดวาโครงการ
นี้ยังอยูไหม เราก็ตองเปลี่ยนรูปแบบ ในเมื่อ สตง.ทวงเราก็ใชเงินของเราทําบางสวน และ
สวนที่เราทําไมไดก็ไปใชเงินกองทุนไฟฟา ซึ่งเราก็ประสานแลวนะครับ กองทุนไฟฟาเห็น
ดวยกับเรา ถาโครงการนี้เปนประโยชนก็จะเปนไปตามที่ผมอภิปรายไปแลว รถใหญก็อยูท่ี 
มา’ยอง  รถเล็กๆก็อยูในเมือง ขนสงก็เตรียมเจาหนาท่ี เตรียมความพรอมท่ีจะดูแล ทุกอยาง
เปนไปตามขอตกลง เพียงแตวาเปลี่ยนแนวจากใชเงินเราทั้งหมด เปนการไปใชเงินกองทุน
ไฟฟาบางสวน ในสวนท่ีเราทําได ซ่ึงเขาไมสามารถทวงเราได เราก็ทํา สวนท่ีเขาจะทวงเรา เราก็ไป 

 

 

ใชเงินกองทุน... 
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ใชเงินกองทุนไฟฟา เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยปรับลดไป โครงการตอไปรายการที่ 2 
โครงการปรับปรุงสระอโนดาษบนเกาะเสม็ด หมูที่ 4 ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เปนเงิน 4,190,000 บาท ตรงนี้ก็ปรับลดลง ผมก็ไปดูมาแลวเสียดายนะครับ 
อยากจะพัฒนา เปนแหลงน้ําเดียวที่มีอยูในเกาะเสม็ด เปนแองกระทะ น้ําทั้งหลายทั้งปวง  
บนเกาะเสม็ดก็ไหลลงสระนี้แหละครับ กลายเปนแหลงน้ําเสีย เราประมูลไปแลว 3 รอบ     
ก็ไมมีใครประมูล ประมูลไปก็คิดวาทําไมไดตามแบบ เราออกแบบไวเปนประปา แตวา
คุณภาพของน้ําต่ํากวามาตรฐานเกินไป เพราะน้ําไหลลงที่นั ่นหมด โครงการนี ้จ ึงตอง         
ตัดออกไปกอน แลวก็ตองไปศึกษาใหมวาจะตองทําอยางไร ถึงคุณภาพน้ําที่มีอยูจะสามารถ
ทําแลวนํามาใชได ตองใชผลศึกษา ใชรูปแบบใหม ไมรูจะทําอยางไร ถาปลอยไวก็ยิ่งเละ    
นะครับ น้ําเสียหมด แลวถาทําเปนน้ําดีใหเขาใช ไมรู เขาจะกลาใชหรือเปลา หรือวาจะ      
ทําอยางไรถึงจะไดคุณภาพมาตรฐานใหพี่นองประชาชนใชได ตรงนี้ก็เปนอีกหนึ่งเรื ่องท่ี
จะตองไปดําเนินการมาใหม และโครงการสุดทายนะครับ รายการที่ 1 โครงการขุดสระ    
น้ําใสเขตชลประทานอางเก็บน้ําหนองปลาไหล หมูที่ 3 ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ตั้งไว 30,000,000 บาท ตรงนี้เราก็ตองปรับลด เพราะเราไมไดรับอนุญาต
จากชลประทาน ผมเรียนวานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดระยอง โอกาสที่พี่นองประชาชน
ของเราจะไดประโยชน ถาสวนกลางมีสวนเกี่ยวของ พี่นองประชาชนจะไมไดประโยชน  
หรอกครับ เพราะเขาจะไมเขาใจเรา ผมเรียนวาอางเก็บน้ําในจังหวัดระยองนั้น ในเขตปลวกแดง
มีอยู 3 อาง ไดแก อางเก็บน้ําดอกกราย อางเก็บน้ําหนองไหล และอางเก็บน้ําคลองใหญ    
แตพี่นองชาวปลวกแดงไมไดใชน้ําในอางนะครับ น้ําทั้งหมดจะถูกสูบสงไปใหพัทยาและ
ชลบุรี โอกาสที่สวนกลางจะเขาใจทองถิ่นเปนเรื่องยาก ผมก็พยายามเปนตัวแทนไปชี้แจง   
ในภาคของ EEC ชี้แจงในภาคของการประชุมตางๆทั้งหลายทั้งปวงเวลานี้ก็คิดวานาจะได   
งบเพ่ิมในการประปา ซ่ึงอยูในแผน EEC ประมาณ 3,000 กวาลานบาท ท่ีเขายอมรับในเรื่อง
ของการใชน้ําจาก    อางเก็บน้ําในเขตพ้ืนท่ีปลวกแดง แลวก็ใหพ่ีนองชาวอําเภอปลวกแดง   
ไดใชทุกหมูบาน ตรงนี้คือประปา สวนน้ําเกษตรนั้นก็เปนปญหาครับ เวลาหนาฝน น้ําเต็มอาง   
พ่ีนองประชาชนก็คงไมไดใช เพราะบอของพ่ีนองประชาชนก็เต็มเหมือนกัน เพราะฝนมันตก 
แตเวลาน้ําใชอางถูกใชคืออีสทวอเตอรสูบ ประปาสูบ ใครสูบก็แลวแต น้ําก็จะแหง และ      
บอเกษตรกรก็แหงตามน้ําในอางนะครับ เพราะบอมันสูงกวาอาง น้ําในอางลดลง น้ําในบอก็ตอง
แหงลงครับ สุดทายแลง  น้ําบอของเกษตรกรก็แหง น้ําในอางก็แหง แลวก็ไมรูจะสูบน้ํามาใช
กับสวนยังไง เพราะทอสูบก็ตอไปเรื่อย ตอจาก 100 เมตร เปน 1 กิโลเมตร และเปนอีก
หลายๆกิโลเมตร เพราะ     น้ํามันแหงไปเรื่อย สุดทายทําประปาไวก็ไมไดใชครับ มีแตแทงน้ํา
กับโรงสูบ น้ําไมมี สิ่งเหลานี้แหละครับท่ีสะทอนใหเห็นวาคนจังหวัดระยองกับคนท่ีอยูกทม. 
ไมแมทกันนะครับ เพราะเขาไมรูวาเราเดือดรอนอะไร เขาไมทราบวาเราเดือดรอนแคไหน 
เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะอนุมัติขออะไรไปสักอยางหนึ่ง ก็จะเปนข้ันตอนยุงยาก สุดทาย
โครงการนี้ก็ยังไมไดรับอนุญาตจากชลประทาน โดยชลประทานอางวาบางเขตอยูในพ้ืนท่ี    
ปาไม ซ่ึงเรื่องนี้ก็กําลังหารือกันวาถาเปนอยางนี้โครงการตางๆ ท่ีรัฐบาลจะทําจึงยากตอ  
ความเขาใจของประชาชนเวลารัฐบาลจะเดินทอน้ําจากอางเก็บน้ําประแสรมาเติม ชาวบาน   
ก็ไมยินดี ไมยินยอม ไมอยากใหท่ี เสียนิดนึง ก็ไมได ตนไมสักตนก็ไมยอม เพราะเขาไมได 

 

 

ประโยชน... 
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ประโยชน เพราะฉะนั้นจะเห็นวาการท่ีจะทําอะไรในจังหวัดระยองนี้ จะยากข้ึนจะประชาคมก็
จะไมผาน สิ่งแรกท่ีเขาถามก็คือวาประชาชนชาวจังหวัดระยองจะไดอะไร เม่ือถามอยางนี้   
คนสวนกลางเขาก็บอกวาคนระยองเห็นแกตัว ไมคิดถึงประเทศชาติ คนระยองก็บอกวาไมเห็น
ไดอะไรเลย อางแตประเทศชาติ เราเปนคนกลาง เราก็พยายามทําโครงการใหเกิดประโยชน 
ใหประชาชนไดใชประโยชนอยางเทาเทียมกัน โครงการนี้ก็เลยยังไมพรอมดําเนินการก็ตอง  
ลดไป สวนลดแลวไปเพ่ิมท้ังหลายท้ังปวงนี้ ทานก็ดูไดในรายละเอียดนะครับ ก็เปนเรื่องท่ี   
เรามีแผนรองรับเยอะอยูแลว เพราะคําขอของเราปๆหนึ่งก็หลายพันหลายหม่ืนลานอยูแลว 
ขอใหมีเงินไปแกไขปญหา ทุกโครงการก็พรอมรองรับงบประมาณของเรา ในการแกไข         
ไปตั้งจายเปนรายการใหม นี่ก็คือเหตุผลท้ังหลายท้ังปวงท่ีเราตองขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ในป 2559 ลดแลวก็ไปเพ่ิมในรายการใหม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......26......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน   
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  

อนุมัติ           จํานวน .......24.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........2........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    นายก อบจ.      แถลง
รายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
 

นายกติต.ิ.. 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      รองนายก 
อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 17 
โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี 4 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ  ขออนุญาต    
ทานประธานสภาฯ อธิบายเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมนะครับ  ซ่ึงในรายการท่ี 17 โครงการติดตั้ง
ประตูทางเขาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ในรายละเอียดไมไดใสจํานวนไว 
รายละเอียดจะไปอยูในระเบียบวาระท่ี 6 นะครับ ตั้งไว 800,000 บาท ทําประตู 2 บาน   
นะครับ ทางฝายบริหารไดพิจารณาแลวก็เกินไปเยอะนะครับ โอนลดเพ่ือท่ีจะไปตั้งอีก   
รายการหนึ่งท่ีมีความจําเปน จึงขออนุมัติโอนลดใหเหลือ 500,000 บาท ในคราวนี้นะครับ 
และเดี๋ยวรายละเอียดในโครงการจะอยูในระเบียบวาระท่ี 6 ครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......26......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๐     

    อนุมัติ       จํานวน .......23......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........3........คะแนนเสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    นายก อบจ.      แถลง
รายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      รองนายก 
อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑ     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 1  
งานวิชาการวางแผนและสถิติ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 10 

 
 

แผนงานการศาสนา... 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
งบลงทุน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1,6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค     รายการท่ี 71,73, 109 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 5 
จํานวนโครงการโอนลด ท้ังหมด 11 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิน้ 148,254,800.- บาท 

(หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานสองแสนหาหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ท้ังหมด 17 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 148,254,800.-บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลาน-   
สองแสนหาหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 19 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 6 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวิชาการวางแผนและสถิติ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
 
 
 
 

หมวดคาครุภัณฑ... 
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หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค           รายการท่ี 125,  

      126, 127, 128, 129 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 3 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง        รายการท่ี 8, 9, 10 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 21 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 13 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาสาธารณูปการ    รายการท่ี 1 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 1 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการขนสง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 1 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
เพื่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                  
ไดโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นี่เปนปงบประมาณป 2560 เรื่องแรกเลยท่ีอยากเรียนประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภา
ฯ วารายการที่ 1 สิ่งกอสรางที่ผมเรียนไวเบื้องตนคือศูนยตรวจสภาพรถ 80 ลานบาท         
อยูในป 2559  40 ลานบาท โอนไปแลว ก็ไปตั้งจายเปนรายการใหม แตวาในโครงการ
เดียวกัน 80 ลานบาทนั ้น ม ีงบประมาณป 2560 อีก 40 ลานบาท เพราะฉะนั ้น            
ในป 2560 ในเม่ือ 80 ลานบาทตองยกเลิก ป 2559 ยกเลิกแลว ป 2560 ก็ตองยกเลิก 

 

เพราะฉะนั้น... 
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เพราะฉะนั้นรายการท่ี 1 ท่ีโอนลดก็คือศูนยตรวจสภาพรถ ในรายการที่ 1 ศูนยตรวจสภาพ
รถสิบลอ คงเหลือ 0 บาท หมายถึงวายกเลิก ไปเพิ่มเติมในรายการแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภท คาสาธารณูปการ รายการที่ 1 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบภายในบริเวณศูนยแสดงและจําหนายสินคา
อุตสาหกรรมและสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ตรงนี้ก็ 40 ลานบาทที่เราบอกวาเราใช
เงินของเรา 40 ลานบาท และที่เหลือเราไปใชเงินจากกองทุนไฟฟา ตอไปรายการที่ลด     
รายการใหญ จะเห็นวาตั้งจายเปนรายการใหม รายการที่ 128 โครงการกอสรางปรับปรุง
ขยายถนน อบจ.รย.0108 สายบานเชิงเนิน –  บานชากบก อําเภอเมืองระยอง, อําเภอ   
บานคาย และถนน อบจ.รย.0307 สายไผลอม –  บึงตนชัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
ตรงนี้คือตั้งจายเปนรายการใหม ถามวาทําไมถึงตั้งจายเปนรายการใหม เดิมรายการนี้อยู    
ในงบประมาณป 2560 ผูกพันป 2561-2562  ถาทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติจําได จะมีโครงการใหญที่ทําถนนอยู 3 โครงการ โครงการแรกถนนเชิงเนิน-    
ชากบกนี่แหละครับ ผูกพัน 3 ป รายการที่ 2 คือถนนสายบานแลง 280 กวาลานบาท     
ถาผมจําไมผิดนะครับ และโครงการท่ี 3 ก็คือโครงการที่ผานบานนา-โพธิ์ทอง 3 โครงการนี้ 
โครงการท่ี 2 เราเสนอไปในชวงงบประมาณของ EEC เพราะวา EEC ตองการแผนงานและ
โครงการที่สนับสนุนเชื ่อมโยงแผนของ EEC เราก็เห็นวาถนนสายบานแลง-นาตาขวัญ      
สายบานแลงที่ผานนิคม IRPC เปนโครงการที่ผานนิคม IRPC แลวประชาชนใชเยอะ        
เราก็เสนอใสไปในแผน EEC เราจึงตองยกเลิกโครงการนี้เพ่ือรอ EEC ไดเงินมา ถาไดเงินมาก็
จะไดไมตองใชเงินเรา เพราะฉะนั ้นงบประมาณของสายบานแลง ทั้งป 2560-2562        
ก็จะตองหายไป ถามวาหายไปไหน ก็หายมาเพื่อในรายการที่ตั ้งจายเปนรายการใหม    
รายการที่ 128  เพราะในรายการนี้เมื่อออกแบบทั้งหมดแลว ตองใชเงินรวมทั้งหมด 3 ป 
500 กวาล านบาท ถามวาทําไมใชเยอะ เราเปลี ่ยนผิวเลยนะครับ เปนผิวคอนกรีต         
เพื ่อไมต องมาใช เวลาซอมเยอะ ผูกพัน 3 ป ก็เลยตองเอาถนนสายนี ้มาตั ้งจ ายเป น      
รายการใหม  เอาเง ิน ที ่หายไปของโครงการบ านแลงมาเ พิ ่มป  2560, ป 2561               
และป 2562 ก็เลยตองมาตั ้งจายเปนรายการใหม ในรายการที่ 128 ในรายละเอียด        
ที ่ท านเห็นนะครับ จริงๆ เราเริ ่มที ่จะทําโครงการใหญ เพราะวามีแผนงานของ EEC          
ในป 2561 จะขยายถนนสาย 36 และจะทําสะพานขามแยกตางๆ เพราะฉะนั้นเสนทางท่ี
เปนของ อบจ.ระยอง ที่เชื่อมตอและมีความสําคัญ เราก็จะปรับถนนรองรับเสนทางที่เปน
ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงแผนดินเขาก็ปรับของเขาใหมเลย จากที่เราบอกวามันเล็ก      
ม ันแคบ ไม ม ีสะพานขาม เขาก็ปร ับใหมหมดในป  2561 แผนงานของเขาช ัดเจน          
ทางหลวงชนบทเขาก็ปรับของเขาใหม เพราะฉะนั้นเราเปน อบจ.ระยอง เรามีเสนทางใหญๆ 
ในอนาคตเราก็จะปรับเชื่อมกันหมด ไมวาจะเปนทางบานแลง ทางบานนา หรือทางสุนทรภู 
หรือสายกระเฉด สายสํานักทอง สายใหญที่รองรับ อยาลืมวาเราก็อยูในลิสที่เปนทองถิ่น
ขนาดใหญ และมีถนนท่ีอยูในความดูแลจํานวนมาก และสิ่งที่เราจะตองดําเนินการสวนใหญ
ในคําของบประมาณก็เปนเรื ่องถนน 90 เปอรเซ็นต เราก็ดําเนินการใหสอดคลองกับ      
แผนของรัฐบาล สวนในรายการอื่นก็เปนรายการที่ไดอธิบายเชื ่อมโยงไปแลวนะครับ          
ก็ถาทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องใดจะสอบถามก็ยินดีนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ 
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......24.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน .......22......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 
นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    นายก อบจ.      แถลง
รายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      รองนายก 
อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเร่ือง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐    
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ดังนี้  

 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
 

 
หมวดคาครุภัณฑ... 
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หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 97, 104, 106 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   รายการท่ี 1 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 75 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 8 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ    รายการท่ี 17 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
ไดพิจารณาอนุมัติ  ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตตินี้นะครับ ก็เห็นการแกไขขอความ      
นะครับ ซึ ่งอาจจะมีข อความที ่ผ ิดพลาดหรือว าไมตรง แตก็ไมได กระทบกับเนื ้อหา
สาระสําคัญหลักและงบประมาณนะครับ งบประมาณเทาเดิมครับ ขอชี ้แจงเพิ่มเติม       
ในรายการที่ 17 นะครับ ซึ่งทางฝายบริหารไดขอโอนเงินมาจากระเบียบวาระที่ 4 นะ
ครับ  ในรายการท่ี 17 เปนโครงการติดตั้งประตูทางเขาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง  ซ่ึงเดิมมีขอความวาเปนประตูไฟฟาแบบพับได จํานวน 2 ชุด ทางฝายบริหารขอ
แกไขใหมเปนติดตั้งประตู จํานวน 2 ชุดนะครับ ก็ตัดคําวาไฟฟาแบบพับไดออก แตเดิม
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองไมไดมีรั ้วรอบขอบชิดนะครับ ก็จะมีปญหา
เก่ียวกับเรื่อง  รถท่ีเขาไปจอด เรื่องความปลอดภัย และเรื่องของสุนัขที่เขาไปในโรงเรียน
แลวไปกัดผูปกครอง วันนี้ทางฝายบริหารไดตั้งงบประมาณดําเนินการกอสรางอาคาร ลาน
จอดรถ และกําแพงจนแลวเสร็จ ก็มีรั้วรอบขอบชิด แตวาไมไดมีประตูท่ีจะปด ไมใหรถเขา      
ไมใหรถออก ไมใหสุนัขเขา เดิมไดตั้งไวเปนประตูไฟฟาแบบพับได ทางฝายบริหารก็เห็นวา
ประตูอยูกลางแจง แลวก็ไมไดเปดปดบอยนะครับ แตจะมีประตูที่เปดปดบอยก็จะเปน
ประตูท่ีมาจากถนนสาย 36 นะครับ สวนอีกประตูก็จะอยูท่ีรอยตอเชื่อมระหวางโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินกับโรงเรียนมัธยมตากสินนะครับ ก็เห็นวาการตั้งเปนประตูไฟฟานั้น
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ และการบํารุงรักษา เปลืองไฟ ถาเราไมไดใชบอย มอเตอร        
ก็จะเสีย ก็จะเปนปญหาดานการซอมบํารุง วันนี้ทางฝายบริหารก็เลยขอเปลี่ยนแปลงจากประตู
ไฟฟาเปนประตู จํานวน 2 ชุด จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ 

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......24......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุมัติ       จํานวน .......22......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง    
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ    

นางสาวอุมา วิภูษณะ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ   สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  

หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ มาตรา ๑๗ 
ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

ฯลฯ 
        (๖) การจัดการศึกษา  

ฯลฯ 
          ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๘๗๔        

ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ     
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองผาน   
ความเห็นชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ          

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

 

 

 

นายกิตติ... 



- 21 - 
 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ    

ตากสินแกลง ณ ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economioc Corridor Development (EEC) และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเพ่ือท่ีจะเปนพลเมืองในยุค Thailand 4.0 (ผูเรียนมีความรูดีมีความสามารถสูง    
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางนวัตกรรมท่ีจะนํามาใชใหเกิดคุณคากับคุณภาพชีวิต)   
โดยจะเปดดําเนินการในปการศึกษา 2562 

ตามพระราชบัญญั ติ กํ าหนดแผนและข้ั นตอนการกระจาย อํ านาจให แก                    
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  หมวด 2 
การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา 17  ภายใตบังคับ
มาตรา 16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (6) การจัดการศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตอง  ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริม           
การปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0893.3/ว2874  ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2555  เรื่องการจัดตั้ง    
รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จะตองผานความเห็นชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอน 

จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  ดังกลาวนี้    
มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเรียนเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ         

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ.  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สําหรับญัตติขอความเห็นชอบ จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เราไดดําเนินการจัดทํา
แผนของบประมาณจัดสรรจาก EEC ซึ่งจะตองมีความพรอมครบถวนในเรื่องของเอกสาร 
เชน การเสนอผานสภาฯ การลงมติขอความเห็นชอบ และรูปแบบของสถานศึกษา กระผม
จึงเร ียนมาเพื ่อให ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผู ทรงเก ียรต ิ ท ุกทาน           
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ดําเนินการตามข้ันตอน ใหมีความครบสมบูรณในการเสนอขอ
งบประมาณสวนกลางครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ       ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 

 

 

 

 

ส.อบจ.กนกวรรณ... 
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ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อําเภอแกลง  ดิฉันขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมขอมูลดานของการจัด
การศึกษาท่ีเขตอําเภอแกลง ขอยอนกลับไปเม่ือป 2551 จุดเริ่มตนจาก อบต.ทางเกวียน    
ซ่ึงทานวิเชียร แสงวงศกิจ ไดมีการปรึกษาหารือกับทานนายก อบจ.ระยอง ในครั้งนั้น       
ทางคุณวิ เชียรได มีการอุทิศท่ีดินให  อบจ .  จํานวน 10 ไร  ถาดูตามโฉนดเม่ือวัน ท่ี             
18 มีนาคม 2552 จนถึงปจจุบันนี้ ป 2560 ก็เปนชวงเวลาท่ีชาวอําเภอแกลงไดรอคอย   
ซ่ึงในชวงนั้น จะเปนสมัยของทาน ส.อบจ.จรัญ ความเพียร โดยปจจุบันทานดํารงตําแหนง 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และมีทาน ส.อบจ.นพรัตน เอ้ือตระกูล 
ทาน ส.อบจ.สมจิตร ครองสติ และทาน ส.อบจ.อาทร สุวรรณโชติ รวมถึงตัวของดิฉันเอง     
ไดดํารงตําแหนงอยูในสภาฯ ซ่ึงในครั้งนั้น อาจจะมีความขัดของในเรื่องของท่ีดินและ        
ในหลายๆเรื่อง รวมถึงท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีหลวง โดยทาง อบต.จะตองทําเรื่องขออนุมัติ          
ในครั้งนั้น ดิฉันขออนุญาตเอยนามทานรองฯ ธงชัย กสิกรรม เปนผูประสานงานใหดําเนินการ       
ใชท่ีดินอยางถูกตอง และครั้งนั้นหลังจากท่ีทานนายก อบจ.ระยอง ไดมอบหมายใหทานรองฯ 
สายธาร ปตุเตชะ ดูแลเรื่องของการจัดการศึกษา เริ่มตนเรื่องของโรงเรียนมัธยมตากสิน
นานาชาติระยองข้ึนมา ซ่ึงมีหลายๆทานท่ีเปนนักจัดการศึกษา ไมวาจะเปนทานชัยอนันต 
สมุทรวานิช หรือวาทานสมศักดิ์ พะเนียงทอง หรือ ดร.จารุณี ทานไดใหความเห็นเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาไวเปนอยางดี ในสภาฯ ครั้งนั้นมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป     
พ .ศ .  2551 เ ม่ือวันท่ี  11 กุมภาพันธ  พ .ศ .2551 สภาฯใหความเห็นชอบจัดตั้ ง     
สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง ซ่ึงมีตั้งแตในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา อันนี้เปนท่ีมาท่ีไป เพ่ือเรียนแจงใหทานสมาชิกสภาฯ บางทานท่ียังไมทราบ    
ไดรับทราบกันนะคะ จนกระท่ังวันนี้เปนโอกาสท่ีเหมาะสมท่ีทางคณะผูบริหารเล็งเห็นนโยบาย
ดานของ EEC ท่ีจะพัฒนาใหเด็กและเยาวชนระยองของเราไดสอดรับกับไทยแลนด 4.0     
ถือวาเปนเรื่องท่ีนาชื่นชมและคิดวาเรื่องของการบริหารจัดการศึกษาเขตอําเภอแกลง         
จะเปนแบบอยางท่ีดีนะคะ และสําหรับในเรื่องขอมูลของการจัดการศึกษา ในพ้ืนท่ีเขต 2      
ซ่ึงดูแลอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา และอําเภอวังจันทร จะมีโรงเรียนท่ีอยูในสังกัด ท้ังหมด 
88 โรง และในสวนของทองถ่ินไมวาจะเปน อบต.หรือเทศบาลบางแหง ก็จะมีศูนยพัฒนา   
เด็กเล็กอยูอีกหลายแหงเชนกัน หรือวาในสวนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ก็จะมีโรงเรียน   
ในสังกัดของเทศบาล ซ่ึงไดรับงบประมาณจากเราเชนกัน และไดมีโอกาสครั้งหนึ่งท่ีดิฉันไดมี
สวนในการคุยในภาคประชาชนและเยี่ยมเยียนในระดับอนุบาล เราจะเห็นวาในสวนของ    
การจัดอาคารสิ่งกอสรางท่ีเปนอาคารสถานท่ีของในระดับปฐมวัย บางทีอาจจะไมเหมาะสม
กับสภาพของเด็ก ทางเราไดมีการสอบถามไปเรื่องของแบบอาคาร สวนใหญจะเปน
ระดับประถม แตเวลาท่ีใชจริง มาประยุกตใชกับระดับอนุบาล ซ่ึงไมสอดรับกัน และดิฉัน      
ก็ดีใจวา ถาสมมุติ อบจ.ระยอง ออกแบบเรื่องของการกอสราง ดิฉันเองก็ไดแบบมาอีก 3 ฉบับ 
ซ่ึงเห็นวาแบบตางๆมีความเหมาะสม  มีเรื่องของเฟส 1 เฟส 2 นาจะมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณแหงนี้ และอีกเรื่องหนึ่ง ถาเราสามารถมีโรงเรียนของเราไดในอําเภอแกลง          
ก็สามารถเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของชาวอําเภอแกลง 

 
 

ถาสมมุติ... 
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        ถาสมมุติเรากระจายเด็กใหอยูในแตละโรงเรียนท่ีเหมาะสมหรือวาไดรับการดูแลท่ีดี ก็จะเปน
โอกาสท่ีดีสําหรับประชาชนท่ัวไป ไมวาจะเปนอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา หรืออําเภอ     
วังจันทร เพ่ือลดความแออัดในเรื่องการคมนาคม เพราะฉะนั้นดิฉันเลยมีความเห็นดวยในเรื่อง
ของญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง และวันนี้คงจะเปนอีกวันหนึ่ง
ท่ีทางสภาฯ เราไดใหความเห็นชอบในเรื่องของการจัดตั้งสถานศึกษาท่ีอําเภอแกลง      
ขอบคุณมากคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ครับ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  
ผูทรงเกียรติ กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
เขตเลือกตั้ ง ท่ี  8 อําเภอเมือง กระผมมีสิ่ งหนึ่ ง ท่ีอยากจะฝากถึงผูบริหารในญัตติ              
ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง กระผมมีความดีใจกับชาวอําเภอ     
แกลง ท่ีทางผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา แตอยางไรก็ตามงานดานการศึกษา
เปนการวางรากฐานระยะยาว ไมวาจะเปนเรื่องของการกอสรางอาคาร สิ่งท่ีกระผมอยาก    
จะไดเห็นคือ ในอนาคตอันใกลๆนี้ จะเปนไปไดหรือไม ท่ีทานนายก อบจ.ระยอง จะมอบหมายให   
มีผูมารับผิดชอบวางแผน ในการกอสรางท้ังหมด มาไดเสนอฉายใหในท่ีประชุมสภาฯ         
กอนการลงมือกอสรางจริง และกระผมเชื่อม่ันวาขอมูลตางๆ จะไดนํามาเสนอใหไดทราบท่ัวกัน 
และประเด็นท่ีสอง ในเรื่องของการเรียนการสอน ไมวาจะเปนเรื่องของการออกแบบโรงเรียน 
และควรศึกษาจํานวนของเด็กนักเรียนท่ีอยูในอําเภอนั้น ท่ีคาดวาจะเปนผูใชประโยชนสูงสุด 
ตรวจสอบวาจํานวนเด็กนักเรียนนั้น มีความเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนหรือไม เพ่ือท่ี  
ทางฝายบริหารจะไดมีการวางแผนจัดตั้ง Scale ของโรงเรียนไดถูกตอง ประเด็นท่ีสาม       
คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอน กระผมอยากใหตระหนักถึงเรื่องคุณภาพของ        
ความเปนอยูวิ ถีชาวบานดวย ใหมีการสอดแทรกเขาไป นอกเหนือจากท่ีเราจะรองรับ         
ในหลายๆดานของ EEC ใหเกิดมีภูมิปญญาทองถ่ิน สอนใหเด็กไดอยูในสังคมอยางมีความสุข 
และนี้เปนหัวใจสําคัญ ท่ีกระผมอยากจะขอใหเพ่ิมเติมคูรวมไปกับหลักวิชาการ กระผมก็     
ขอเรียนทานประธานสภาฯ ไปถึงผูบริหารดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม   
 วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....23....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
อนุมัติ           จํานวน ........22.......คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
งดออกเสียง    จํานวน ..........1........คะแนนเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 8... 



- 24 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองกรับ  
หมูท่ี ๓ ตําบลหนองบัว  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง ใหกับโรงเรียนวัดหนองกรับ 

        (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)     

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ      

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
(๓) โอน ใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หนวยงานอ่ืน   

ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไว    
ตอกันดวย 

ฯลฯ 
ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิ ใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุ      

ประเภทท่ีดินหรือสิ่ งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทอง ถ่ินตองไดรับ           
ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น        

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเรียนเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ.  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองกรับ      
หมูท่ี 3 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับโรงเรียนวัดหนองกรับ 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความประสงคเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอน
อาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองกรับ หมูท่ี 3  ตําบลหนองบัว  อําเภอบานคาย  
จังหวัดระยอง  เปนอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 หองเรียน (ตามแบบ อบจ.รย.) เปนเงิน 
6,180,000.- บาท (หกลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน) ใหกับโรงเรียนวัดหนองกรับ           
โดยมีหลักการเหตุผลในการโอนครั้งนี้ คือ  
  1. อาคารเรียนดังกลาวอยูในพ้ืนท่ีการดูแลรักษา บํารุงรักษาของโรงเรียนวัดหนองกรับ
ท่ีจะดูแลไดดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการใชอาคารเรียน
ตอไป 

2. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารและ     
สิ่งปลูกสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดหนองกรับ หมูท่ี 3 ตําบลหนองบัว  
อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

 
3. การพัฒนาเพ่ิมเติม… 
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3. การพัฒนาเพ่ิมเติม หรือปรับปรุง ดัดแปลง เปนไปตามความตองการของโรงเรียน
และสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว พรอมท้ังใชงบประมาณของโรงเรียนโดยตรง 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ได โปรดพิจารณาให          
ความเห็นชอบในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป 

สําหรับอาคารเรียนนี้ เปนอาคารท่ี อบจ.ระยอง รวมกับวัดหนองกรับ รวมกันจัดตั้งข้ึน 
โดยจัดสรรงบประมาณเทาๆกัน คนละครึ่ง และไดใชสอยมาเปนระยะเวลาพอสมควร ซ่ึงในญัตตินี้ 
โรงเรียนวัดหนองกรับเปนนิติบุคคล และในเวลานี้ประชากรเด็กก็เพ่ิมข้ึน และมีความอยากได
อาคารเรียนแบบท้ังหลัง มีพ้ืนท่ีความกวางท่ีมากข้ึน เพราะตอนนี้ในอาคารเปนอาคารเรียนของเรา
ครึ่งหนึ่ง และของวัดหนองกรับอีกครึ่งหนึ่ง กระผมจึงมีความเห็นวาเปนโอกาสท่ีดี ทางเรามอบให
โรงเรียนไปท้ังหมด เพราะเปนของวัดและของโรงเรียนครึ่งหนึ่งอยูแลว สวนท่ีเหลือเราก็           
ยกใหเคาไป ใหเคาไปดําเนินการจัดการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือก้ันหอง ใหทางเขา
บริหารจัดการกันอยางเหมาะสม ซ่ึงทางเราจะไม ได เสียงบประมาณในการดูแลตรงนี้           
กระผมจึงเรียนแจงมาเพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน    
ไดรวมกันพิจารณาญัตตินี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม  

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....25......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองกรับ  

หมูท่ี ๓ ตําบลหนองบัว  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง ใหกับโรงเรียนวัดหนองกรับ      
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองกรับ  
หมูท่ี ๓ ตําบลหนองบัว  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ใหกับโรงเรียนวัดหนองกรับ     
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองกรับ 
หมูท่ี ๓ ตําบลหนองบัว  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ใหกับโรงเรียนวัดหนองกรับ 

   เห็นชอบ  จํานวน .......24.....คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........1........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 9 กระผมขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาฯ คนท่ี 1 
ประธานสภาฯ ทานอดุลย นิยมสมาน ทําหนาท่ีประธานฯดําเนินการประชุมสภาฯ แทนนะครับ 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 9... 
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ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใหสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี ๖        
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน ใชประโยชนท่ีดินบริเวณ   
ปลายคลองทับมา เพ่ือดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา จังหวัดระยอง 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
เลขานุการสภาฯ   สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ.       แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒)  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบใหสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 6 
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน ใชประโยชนท่ีดินบริเวณปลายคลองทับมา 
เพ่ือดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา จังหวัดระยอง 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดรับหนังสือจากสํานักงานกอสรางชลประทาน
ขนาดใหญท่ี 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน  เรื่อง ขอใชประโยชนในท่ีดิน
บริเวณปลายคลองทับมา  เพ่ือดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา  จังหวัดระยอง       
โดยแจงวา ไดรับมอบหมายจากกรมชลประทานใหดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา
จังหวัดระยอง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําจากคลองทับมาไปสูแมน้ําระยอง ลดปญหา
การเกิดน้ําทวมในเขตอําเภอเมืองระยอง และตามผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครระยอง 
ตําบลเชิงเนิน ตําบลทับมา และตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง  ขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมาดังกลาว เปนไปดวย       
ความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค และสามารถแกไขปญหาน้ําทวมในเขตอําเภอเมืองระยอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาด
ใหญ กรมชลประทาน จําเปนตองใชพ้ืนท่ีบริเวณปลายคลองทับมาท่ีเชื่อมตอกับแมน้ําระยอง  
ท่ีตั้งอยูบริเวณหมูท่ี 2 และหมูท่ี 4 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ซ่ึงท่ีดิน
ดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใชในการกอสรางสถานีสูบน้ํา
คลองทับมาตามผลการศึกษาตอไป  

 
จึงเรียนมา... 
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จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาให         
ความเห็นชอบใชประโยชนท่ีดินบริเวณปลายคลองทับมา ดังกลาวตอไป 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเรียนเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
นายก อบจ. ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กระผมขอเรียนแจง

เพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตตินี้  ซ่ึงเปนผลจากการท่ีทางองคการบริหารส วนจ ังหวัดระยองได
ดําเนินการจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับชลประทานและจังหวัดระยอง แกปญหา   
น้ําทวมในคลองทับมา ในผลการศึกษานั้นจะมีอยูหลายเรื่อง ถาทานประธานสภาฯ            
และทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติจําได ซ่ึงจะมีสถานีสูบน้ํา ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแลว   
สวนหนึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล และมีโครงการตอเนื่องท่ีกรมชลประทานไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการใชเรียบรอยแลว และโครงการที่ขอใชพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ก็เปนอีกหนึ ่ง โครงการ  ซ่ึงกรมชลประทานไดจัดตั้งงบประมาณมาสูบน้ําเพ่ือระบายน้ํา         
ในคลองทับมาออกไปทางแมน้ําระยองไดเร็วข้ึน และในสถานท่ีกอตั้งโรงสูบน้ํา ตองใชพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ถาเปนไปตามระเบียบ ตองใหท่ีสภาฯ แหงนี้ มีความเห็นชอบ  
สวนรายละเอียดของโครงการกอสราง จะมีทานผูแทนจากกรมชลประทานมาชี้แจงใหทราบ
ตอไป กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ เชิญตัวแทนจากกรมชลประทานรวมชี้แจง     
ขอบคุณมากครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเรียนเชิญ ตัวแทนจากกรมชลประทาน ไดรวมชี้แจงเก่ียวกับญัตติครับ 
รองประธานสภาฯ (1)  
ประธาน 

นายธรรมนูญ อินทรนุช เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
ตัวแทนกรมชลประทาน ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผม นายธรรมนูญ อินทรนุช หัวหนาฝายวิศวกรรม

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กระผม       
ขอชี ้แจงรายละเอียดเกี ่ยวกับโครงการของสถานีส ูบน้ําคลองทับมา โดยจะมี Slide 
ประกอบการชี้แจงใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ไดรับชมกันครับ 
เริ่มจากความเปนมาของโครงการ จังหวัดระยองตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก    
มีแมน้ําระยอง (คลองใหญ) และแมน้ําประแสร ซ่ึงแมน้ําระยองมีความยาวประมาณ         
50 กิโลเมตร ไหลผานทองท่ีอําเภอปลวกแดง อําเภอบานคาและอําเภอเมือง ไหลลงสูทะเล  
ท่ีตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยท่ีลุมแมน้ําคลองทับมารับน้ําจากคลองกะเฉด
และคลองทับมากอนไหลลงสูแมน้ําระยองและทะเลอาวไทยตอไป โดยสภาพลําคลองทับมามี
ลักษณะคดเค้ียวและมีการบุกรุกพ้ืนท่ีริมตลิ่งบางชวงคลองมีขนาดแคบและพาดผานบริเวณ
พ้ืนท่ีชุมชน จึงทําใหการระบายน้ําไมสามารถระบายออกไดทันตามเวลาท่ีตองการ สงผลให
ระดับน้ําในคลองทับมาและแมน้ํ าระยองเออลนตลิ่ งเขาทวมขังพ้ืนท่ีดั งกลาวสราง          
ความเสียหายและความเดือดรอนใหแกประชาชนเปนอยางมาก รวมถึงการมีสภาพ 
 
 

ภูมิประเทศ... 
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ภูมิประเทศของจังหวัดระยองเปนทางรวมของแมน้ําลําคลองจากแหลงตางๆ ในพ้ืนท่ีไหลลง   
สูทะเล ซ่ึงเม่ือเกิดฝนตกหนักและน้ําทะเลหนุนข้ึน จะทําใหระดับน้ําเขาทวมขังพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ในเขตพ้ืนท่ีระยอง และนี้เปนเหตุการณสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2558 
และตอไปเปนแนวทางการแกไขปญหาท่ีทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดวาจาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทําการสํารวจออกแบบโครงการแกไขปญหาน้ําทวมลุมน้ําทับมา
แบบบูรณาการ โดยการกอสรางประตูระบายน้ําปดก้ันคลองทับมากับแมน้ําระยองและ       
ใชสถานีสูบน้ําท่ีปลายคลองทับมาลงสูแมน้ําระยอง เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม      
ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง เทศบาลตําบลเชิงเนิน เทศบาลตําบลทับมา 
เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พ้ืนท่ีประมาณ 4,660 ไร และที่อยู
อาศัยของประชาชนจํานวน 4,978 ครัวเรือน และจากแนวทางเลือกในการแกไขปญหา  
น้ําทวมคลองทับมาท่ีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสํารวจไว ก็จะมีอยู 4 แนวทางเลือก 
ดังนี้  

แนวทางเลือกท่ี 1 สถานีสูบน้ําคลองหนองโพรง (ระยะเรงดวน) ซ่ึงโครงการนี้
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จโดย กนอ.  

แนวทางเลือกท่ี 2 สถานีสูบน้ําบริเวณถนน ค.2 (ระยะยาว) โครงการนี้ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ 

แนวทางเลือกท่ี 3  ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําปลายคลองทับมา (ระยะปานกลาง) 
ซ่ึงในสวนของประตูระบายน้ําทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จ และจะเหลือสถานีสูบน้ําบริเวณปลายคลองทับมา  

แนวทางเลือกท่ี 4   แกมลิงหรือพ้ืนท่ีหนวงน้ํา (ระยะยาว) สําหรับวัตถุประสงคของ
สถานีสูบน้ําคลองทับมา เพ่ือชวยระบายน้ําในพ้ืนท่ีปลายคลองทับมาลงสูทะเลและเพ่ือแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ รวมท้ังเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอีกสวนหนึ่งเปน    
การสงเสริมการทองเท่ียวและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดระยองใหดียิ่งข้ึน ตอไปเปนลักษณะ
ของโครงการสถานีสูบน้ําคลองทับมาก็จะเปนตัวสถานีสูบน้ําอาคารคอนกรีต แลวก็ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง โดยมีอัตราการสูบน้ําตอเครื่องท่ี 5 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
รวมอัตราการสูบน้ําประมาณ 25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และมีแผนงานกอสราง 2 ป วงเงิน
คากอสรางท้ังสิ้น 162.8250 ลานบาท จากการท่ีสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญ
ท่ี 6 จะดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา ก็มีความจําเปนตองขออนุญาตใชพ้ืนท่ี
จากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง บริเวณปลายคลองทับมา มีเนื้อท่ีประมาณ 2 งาน    
กับ 81 ตารางวาบริเวณปลายคลอง ตาม Power Point ท่ีแสดงนี้ครับ กระผมขอสรุป
รายละเอียดการพิจารณาการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      
เพ่ือการกอสรางของสถานีสูบน้ําคลองทับมาเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ขอเรียนเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ครับ 
ประธาน 
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นายปยะ ปตุเตชะ      เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

กระผมขอเรียนแจงเพิ่มเติมวาโครงการนี ้เปนโครงการที่มีประโยชนอยางมาก ซึ่งตอง
ขอขอบคุณทางกรมชลประทานที ่ได จ ัดตั ้งงบประมาณมาเพื ่อจ ัดสร างสถาน ีส ูบน้ํา         
คลองทับมา โดยจริงๆแลวเปนผลการสํารวจศึกษาของ อบจ. รวมกับ ชลประทานและ
จังหวัดระยอง เพื่อแกปญหาน้ําทวม และในปนี้มีฝนตกที่คอนขางมาก ก็ไมทราบวาสถานี  
สูบน้ําจะมีการบริการที่ทันหรือไม กระผมก็ขอฝากไปยังที่กรมชลประทาน เพราะถาเกิด    
น้ําทวม และสถานีสูบน้ําระบายน้ําออกไดทัน ก็จะสามารถชวยใหเบาลงไดเยอะ ถากรณี
ปลอยน้ําใหไหลไปตามธรรมชาติเอง พอเวลาน้ําทะเลมาหนุน น้ําทะเลจะหนุนเขาแมน้ํา
ระยอง จึงทําใหน้ําจากคลองทับมาไหลไมได มันจึงทําใหเออลนน้ําก็ท วม หลังจากนี้                  
ถากรมชลประทานมาสรางโรงสูบน้ําก็ตองปดประตูน้ําและทําการสูบออกไหลลงสูทะเล  
เพื่อทําใหน้ําไมเออก็จะไหลเร็วขึ้น ปญหาน้ําทวมก็สามารถจะแกไขได และนี้คือวิธีที่หนึ่งท่ี
เปนประโยชน เพราะฉะนั้นผมคิดวาทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ     
ทุกทาน คงจะไมมีขอสงสัยหรือขอซักถาม เพราะเปนโครงการท่ีเราไดดําเนินการมานานแลว 
ขอบคุณมากครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม 
ประธาน วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......24.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญ ท่ี ๖           

สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน ใชประโยชนท่ีดินบริเวณปลายคลองทับมา     
เพ่ือดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา จังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน   

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไม เห็นชอบใหสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญ ท่ี ๖           
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน ใชประโยชนท่ีดินบริเวณปลายคลองทับมา      
เพ่ือดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา จังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน     

มติท่ีประชุม         เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี ๖ 
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน ใชประโยชนท่ีดินบริเวณปลายคลองทับมา 
เพ่ือดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองทับมา จังหวัดระยอง 

    เห็นชอบ  จํานวน .......22.. ...คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-........ คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร ครับ 
ประธานฯ 
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ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
 ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอแกลง เนื่องจากกระผมเปน ส.อบจ. เขตพ้ืนท่ีเขต 2 
อําเภอแกลง ดูแลรับผิดชอบในเขตตําบลชากพง ตําบลกร่ําและชากโดน เนื่องจากเม่ือสัปดาห   
ท่ีผานมาของผมนั้นมีการจัดงานบุคคลสําคัญจังหวัดระยองหรือของประเทศหรือของโลก       
ก็วาได นั้นก็คือวันสุนทรภู  วันนี้ผมไดรับการประสานจากพ่ีนองประชาชนคนระยอง อยากให
มาสะทอนถึงการจัดงานวันสุนทรภูใหสภาฯแหงนี้ ผานทานประธานสภาฯ ไปถึงทานผูบริหาร   
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ไดทราบถึงการจัดงานรําลึกถึงบุคคลสําคัญของจังหวัดระยอง
นั้นก็คือวันสุนทรภู ซ่ึงในการจัดงานทุกปท่ีผานมาท่ีเราไดปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลานานมาก
แตการจัดงานอยางปนี้บงบอกถึงความลมเหลว และมองวามันไมสมเกียรติของจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพใหญๆอยางจังหวัดระยองของเราท่ีมีงบประมาณมากมายถามวาปญหาตรงนี้        
มันตรงกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยองของเราหรือไม สวนหนึ่งนั้น อบจ.ของเราไมได
รับผิดชอบโดยตรง เปนภาพของจังหวัด อยากจะสะทอนปญหาตรงนี้ วาเราจะมีวิธีการอยางไร 
ท่ีการจัดงานวันสุนทรภูในทุกปนี้ครับ ใหมันสมเกียรติกับทานนั้นเปนบุคคลสําคัญของโลก   
แลวก็สวนหนึ่งนั้นผมคิดวาในมุมมองหนึ่งการจัดงาน ถาเราจัดไดยิ่งใหญมันจะสงเสริมถึง
ภาพลักษณ สงเสริมถึงการทองเท่ียวของจังหวัดระยองของเราดวย ทุกปท่ีผานมาทราบขาว
เบ้ืองตนวาแตกอนนี้องคการบริหารสวนจังหวัดระยองของเรามีการอุดหนุนงบประมาณ      
ในการจัดงานทุกป แตเนื่องดวยหลักเกณฑของงบประมาณท่ีมันเกิดการซํ้าซอนกัน         
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองของเรา ก็ไมไดอุดหนุนไป แตในปถัดไปครับในเม่ือเรา
ยังจัดงานอยูนะครับ เราก็อยากจะวิงวอนทานประธานสภาฯผานไปถึงผูบริหาร วาจะมีวิธีการ
อันใดท่ีเรานั้นจะสามารถเขาไปชวยเหลือในการจัดงานปตอๆไป ใหมันสมเกียรติกับทาน      
ซ่ึงปนี้นะครับพ่ีนองประชาชนคนแกลงคนบานกร่ํา ขอกราบขอบพระคุณทานนายก อบจ.     
ท่ีทานไดลงไปเปนกําลังใจใหกับคณะผูทํางาน แตทานก็ไดเห็นสวนหนึ่งแลวไดรับการรองเรียน
จากประชาชน วาการจัดงานถึงบุคคลสําคัญของประเทศ บุคคลสําคัญของคนระยองเหมือน  
ท่ีเราไดมีคําขวัญนะครับวา ผลไมรสล้ํา อุตสาหกรรมกาวหนา น้ําปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู     
สุนทรภูกวีเอก นี้เราบงบอกถึงบุคคลสําคัญของจังหวัด เรามีนําทานไปอยูในคําขวัญจังหวัด 
แตการจัดงานวันสุนทรภูบอกวา สุนทรภูกวีโลก เรียนทานประธานสภาฯดวยความเคารพ     
วาท่ีผานมาครับจัดกันเหมือนการทําบุญบาน ทําบุญบานงานใหญๆในอําเภอบานคายยังจัดได
ใหญกวานี้เลยนะครับทานประธานสภาฯ ฉะนั้นแลววันนี้ในฐานะท่ีผมเปนตัวแทนของพ่ีนอง
ชาวเขต 2 ของคนระยองท่ีเปน ส.อบจ. เขตพ้ืนท่ีอยากจะนําปญหาตรงนี้มาสะทอนบางครั้ง 
ถามวาทําไหมถึงไมเรียนผานทานนายกฯโดยตรงเลย เพราะวาผมคิดวาทานสุนทรภูเปนบุคคล
สําคัญของคนระยอง ก็อยากจะขออนุญาตวิงวอนใหเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตินั้นไดรับรู
ไดรับทราบถึงปญหาดวย เผื่อเพ่ือนสมาชิกสภาฯจะไดมีโอกาสสนับสนุนงบประมาณ         
ท่ีทานผูบริหารนั้นจะไดใหโอกาสในการสนับสนุนในปตอๆไป ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ 

 
 
 
 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญทานผูบริหารชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองครับ 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     

ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาฯท่ีไดอภิปราย ความจริงเรื่องนี้เปนเรื่องของจังหวัด แลวองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองก็อุดหนุนทุกป อุดหนุนใหวัฒนธรรมจังหวัด แลวก็เทศบาลตําบล
สุนทรภูเราก็อุดหนุนให แลวจังหวัดก็ตั้งงบประมาณสวนหนึ่ง มีหนวยงานหลักๆอยูสามหนวยงาน    
ไดแก อบจ.ระยอง เทศบาลตําบลสุนทรภู และจังหวัด จังหวัดก็ตั้งในยุทธศาสตรจังหวัดเปนรายป
โดยใหวัฒนธรรมจังหวัดกับการทองเท่ียวจังหวัดเปนเจาภาพในการจัดงาน ก็เปนไปตามท่ี            
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดอภิปราย วามีพ่ีนองในเขตสุนทรภูและใกลเคียงอําเภอแกลง
โทรมาใหผมไปดูการจัดงาน จัดงานไมดีอะไรแบบนี้นะครับ ซ่ึงผมก็ไปดูทุกป แตเรียน       
ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ วาเราก็ไมไดเขาไปยุงเก่ียวอะไรมาก เพราะเปนงานของจังหวัด 
งานของจังหวัดนั้น เราแทบไมไดมีสิทธิมีเสียงอะไร เราใหแตเงินอยางเดียว ซ่ึงยังเปนงาน       
ท่ีจังหวัดจัดหมดนะครับ งานตากสินเดิมจังหวัดก็เปนคนจัดแตใชเงินเรา ตอนหลังก็มีเสียงวา
จัดไมดีอะไรแบบนี้ สุดทายเราก็เอามาจัดเองนะครับ จังหวัดอยากไดอะไรก็บอกเรา เราก็ทํา
ให จังหวัดก็ไมตองไปดิ้นรนอะไร อยางงานตากสินนี้เราทํา จังหวัดจะเอาอะไรก็บอกเรามา 
เราก็ทําให สตง.ทักทวงก็วากันไป แตเรายืนหยัดวางานท่ีจัดนั้นสมประโยชนคุมคาอันนี้เราสามารถ
ดําเนินการไดเปนรูปแบบของเราท้ังหมด แลวเราก็เสนอใหจังหวัดทุกป เอาแบบนี้ทานจะ    
เอาอะไรแกไขปญหามานะครับ กาชาดจะเอาอะไร รองกิตติจะเปนคนประสานฝายชาง         
ซ่ึงเปนคนจัดสถานท่ี จัดมาก็หลายป มาปนี้ก็ถือวาประสบความสําเร็จ งานท่ีสองทุกปงาน
ผลไม 5 ลานบาททุกป จังหวัดจะตองขอเงินอุดหนุนมาท่ีเราเราก็อุดหนุนไป ปนี้แหละ              
เราก็ทําตามหนาท่ีเรา เราไมสามารถจะไปทําอะไรไดเพราะวาเขาก็ทําเรื่องมาถึงเราขอเงิน
อุดหนุนมา เราก็เซนตแฟมตั้งฎีกาใหจังหวัด จังหวัดก็ไปจัด จังหวัดจัดแลว จังหวัดตองรายงาน
มายังเรา เราก็ตองรายงาน สตง. วาเปนอยางนี้ จังหวัดไมรายงาน สตง.ก็ทวงเรา เราก็ตองทํา
เรื่องให สตง. ทําเรื่องใหจังหวัดรายงาน เพราะ สตง.บอกวาถาไมรายงานก็จะหามตั้ง
งบประมาณในปตอไป อันนี้กติกาเพราะฉะนั้นผมก็ตองทําตามหนาท่ี คือตั้งไวทุกปสวนอําเภอ
ก็มอบอําเภอ อําเภอก็จัดอําเภอนั้นอําเภอนี้ก็ไปจัดกัน ทานท้ังหลายก็ไปอยูในอําเภอ          
สวนจังหวัดก็จังหวัดจัด นี้คือรูปแบบในการจัดงานท่ีสอง ท่ีมีคนโวยวายมาก งานท่ีสามก็งาน
สุนทรภู ซ่ึงถือวาเปนงานระดับจังหวัดเราเคยเปนคนดําเนินการ ตอนท่ีผูวาฯสยุมพรนะครับ  
ใหเราเปนคนดําเนินการปนั้นประชาชนแฮปปมากเปนตนแบบ วาทําไม อบจ.ไมไปจัด พอหลังจาก
ผูวาฯสยุมพรเกษียณ ผูวาฯคนใหมเขาก็ไมใหเราทํา เขาก็ทําเอง ก็มีเสียงดามาทุกป จนวันนี ้      
ท่ีทานอภิปราย ท่ีผานมาสองสามวันนี้ประเด็นท่ีหนึ่งมันเปนงานหนาฝนทุกปเลยครับ ฝนจะตกทุกป 
เพราะเดือนมิถุนายนความยุงยากในการจัดงานก็ไมสะดวกเทาไรเพราะเปนหนาฝน อันท่ีสองเทศบาล 

 
 
 
 

ตําบลสุนทรภู... 
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ตําบลสุนทรภูก็บนเหมือนเราครับ บนเลยทําอะไรไมไดเลยเพราะเขาใกลกวาเราคนก็ยิ่งดาเขา
มากกวาเรา แตเขาก็ยิ่งทําอะไรไมได แตวันท่ีผมไปดูนั้นผมโทรหานายกสุนทรภูเขาบอก
เบาหวานข้ึน เขาเครียดมากเลย ผมก็เลยไมรูจะพูดอยางไรไมไดคุยกับทานเพราะไปดูไฟฟา
ดวย ไฟฟาท่ีเรามอบใหท่ีชายทะเลรูสึกวาดับไปหลายตน ก็จะโทรหาทานเหมือนกันวาทาน 
ผมยกใหทาน แลวทําไมไฟยังดับไมไปจัดการ แตพอรูวาทานน้ําตาลข้ึนเราก็เลยไมอยากจะคุย   
อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งใหเห็นวาการดําเนินการระยะหลัง เนื่องจากเราเปลี่ยนผูวาฯบอย แตความแนนอน
หรือการจัดงานใหถูกใจคนทองถ่ินท่ีทาน ส.อบจ.อภิปรายเบื้องตนนี้คอนขางยาก เขาไมใช    
คนระยอง จะรูใจไดไงวาคนระยองตองการอยางไรมันก็จะเปนอยางนี้ ฉะนั้นงานสุนทรภู      
มันก็จะไมสูงานบุญกลางบานของแกลงไมไดอยางท่ีเขาบอกละครับ งานบุญกลางบานแกลง  
จัดไดดี แตงานวันสุนทรภูแยอันนี้ผมก็เรียนวาผมไมไดนิ่งนอนใจนะครับ ผมก็เลยคิดวาจะตอง
ใหรองกิตติไปคุยกับผูวาฯในปหนา ทานจะตองเปลี่ยนแนวแลวจะทําแบบนี้มันจะโดนดาไมคุม
มันจะทําใหประชาชนไมมีความสุขเหมือนท่ีรัฐบาลบอกไว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะรับไวจะไป
หารือในระดับจังหวัดวาอะไรท่ีเรารวมมือกันไดท่ีเราทําไดทานตองการอะไร แลวเราอาจจะ   
เพิ่มงบประมาณบางสวนใหมันดีขึ ้นก็ได ไมไดมีปญหาเรื ่องงบประมาณ แตวาดวย     
ท้ังหลายท้ังปวงเราตองประสานกันในระดับจังหวัด    อยาล ืมว ามีวัฒนธรรมจังหวัด           
มีการทอง เ ท่ียวจ ัง ห ว ัด  ม ีเทศบาลตํ าบลสุนทรภู  มี  อบจ .  ซ่ึ งคนชอบด า  อบจ .               
จริงๆ อบจ.ก็ไมเก่ียวอะไรดวย ก็รับไวจะไปดําเนินการในงบประมาณ ป ๒๕๖๑ ถาเราจัดเองได
เราก็จะจัดกันแตจังหวัดหรือวัฒนธรรมตองการอะไรเราก็จะดําเนินการใหเขา ก็ขออภัย      
จะขอรับไวดําเนินการ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ทาน ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร มีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร ครับ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอแกลง สวนหนึ่งก็ตองกราบขอบคุณทานผูบริหารผานไป
ยังทานประธานสภาฯวานี้ก็คือเปนอีกหนึ่งความหวังของพ่ีนองคนแกลง คนระยองท่ีจะไดเห็น
ภาพบุคคลสําคัญของจังหวัดของเราในปถัดไป สวนหนึ่งนั้นก็อยากจะเรียนทานประธานสภาฯ
ถึงทานผูบริหารวาคนบานกร่ํา คนในเขตพ้ืนท่ีของคนในเขตพ้ืนท่ีอนุสาวรียสุนทรภูก็ยังรอ
คอยความหวังสําหรับท่ีดินท่ีทานนั้นไดใหความเมตตา ท่ีจะตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือ
เพราะวาในทุกปท่ีจัดงานวันสุนทรภูครับก็จะมีปญหาเรื่องการจราจร เพราะสถานท่ีเดิม       
ไมเพียงพอมันเขาสูยุคท่ีเจริญครับ อาคารบานชองมากข้ึน คนเราจะเสียสละพ้ืนท่ีสวนตัว    
มาใชในการจัดกิจกรรมตางๆมันก็นอยลง เพราะความเจริญทางดานวัตถุท้ังจิตใจคน        
มันก็เจริญข้ึน ไมไดมองถึงความสําคัญครับ อีกสวนหนึ่งกระเชาก็ 167 ฝากทานประธานสภาฯ 
บอกเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ดวยทุกปก็จะรูกันเลขกระเชาคือเปนเลขมงคล และอีกเรื่องเปน
เ รื ่อ ง ก า ร ศ ึก ษ า  เนื่ อ งจ ากผม เป นผู ปกครองของนั ก เ รี ยนคนหนึ่ ง มี บุ ต ร เ รี ยน                     
ท่ีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ขออนุญาตชื่นชมนะครับ ถึงการแกปญหาเรงดวน 
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ทาน ผอ.โรงเรียน คงทราบปญหาท่ีผานมา ท่ีเกิดโรคท่ีเราไดทราบกันทางโรงเรียนก็เรงท่ีจะ
บูรณาการ เหลือเชื่อเพียง 2 วัน จะไมมีการแพรอีกเลยถือวาผูบริหารใหความสําคัญท่ีจะ
บริหารจัดการใหมันหยุดระงับได ขอบคุณมากครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ 
ประธานฯ 
ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ     

ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผม นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้ง ท่ี 2 อําเภอนิคมพัฒนา กระผมขออนุญาตสอบถามผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบ มีชาวบานไดโทรมาหาผมวาทาน ส.อบจ.เดชา ลองมาดูถนนตรงซอย 11 หนอยสิ   
ว าใครมาทําไวผมก็บอกซอย 11 ไม ใช อํานาจหนาท่ีของผมนะ อบจ.อํ านาจหนาท่ี คือ                       
ถนนสาย 11 สาย 7 สาย 9 สาย 13 สาย 15 สาย 19 นะครับ อันนี้คืออํานาจหนาท่ีของ 
อบจ.ท่ีจะตองดู ผมก็เลยไมไดไปดู ก็มันไมใชอํานาจหนาท่ี แตมีอยูวันหนึ่งก็ลองคุยกับ
ผูบริหารทองถ่ินตําบลมะขามคู  เขาบอกวา ส.อบจ. มาทําไดไง ขอทําถนนสาย 11 นะ ไมไดทํา     
ซอย 11  ผมขอสาย 11 ไป ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของ อบจ.ท่ีจะตองทําและถนนสายนั้นนะ
พังหมดแลวครับ ทุกชวงลงเนินพังหมด เพราะวาภูมิประเทศของ ต.มะขามคูมันเปนเนิน          
พอลงเนินน้ําเซาะมันก็พังหมด ตรงนั้นไมไดทํา แตท่ีทําคือซอย 10 ปญหาท่ีผมจะบอกนะครับ
ผมบอกไปแลวละ ผมไปอานปายมาแลวละบริษัทสุวลีขออนุญาตเอยนาม ปายท่ีเขียนโครงการ
ถนนสาย 11โครงการกอสรางแอสฟลทติก แตทําไมไปปกไวท่ีซอย 10 ผมก็งงทําไม        
คุณไปเปลี่ยนแปลงสถานท่ี คุณตองเขาสภาฯหรือเปลาเพราะกฎหมายใหเขาสภาฯนะครับ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ียังนี้เราจะเดือดรอนกันไหม ถาใครดูไปตรวจสอบผมก็อยากจะฝากถึง
ผูรับผิดชอบแลวกันถาแกไขไดก็แกไข แตผมงงในขอบัญญัติหรือเปลาแตผมจําขอไมไดไมรู
ซอยไหนโครงการถนนสายซอย 11 มันไมเขาใจสายซอย 11 มันจะสายหรือมันจะซอย     
ขออนุญาตผานถึงกองชางเลย วามันไมใชถนนท่ีเรารับผิดชอบ และถนนสายนั้น ผมเคยไดยิน
ทานนายกพูดอยูบอยๆเลยนั้นเวลาท่ีเราจะทําบริการสาธารณะจะทําถนนสักเสน เมืองนอก
ตองไปนั้นนับรถเลยวาคนใชบริการเทาไร แตซอย 10 ซอยนั้นมีคนใชบริการจริง แตนอยมาก 
ผมก็งงแทนชาวบาน งงแทนทองถ่ินถนนนี้ผมยกใหกับ ทช.เขาแลวนะ แลวคุณเอางบ         
มาลงทําไดอยางไรไมรูวาความผิดพลาดมันเกิดตรงไหน ผมก็ขอฝากใหผูท่ีเก่ียวของไปดูดวย
แลวปายผมเห็นสาย11นั้น มันไมใชสาย11ตองวิ่งไปอีกหนอยครับ อันนี้คือสาย อบจ.
รับผิดชอบแลวทานจะเห็นเลยปายเขาปกไวซอย 10 สาย 11 นั้น และทานทําซอย 10      
แตไมไดทําสาย 11 แตปายข้ึนสาย 11 โครงการกอสรางแอสฟลทติก สาย 11 แตทานไปทํา
ถนนซอย 10 มันจะเปนการผิดท่ีอะไรหรือเปลา ก็ฝากใหทานผูเก่ียวของเขาไปดูนิดหนึ่ง
ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)   
ประธานฯ   
 
 
 

 นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     

ผมวาความผิดอยู ท่ี ส.อบจ.เขตนั้นเพราะวาตอนท่ีเราทําแผนทํางบประมาณจริงๆแลว       
เราอยากจะทําถนนที่ประชาชนใชประโยชนมากๆ แตเวลาของบประมาณนี้ทาน ส.อบจ.      
ก็ต องเป นคนผ านงบประมาณใหผม ท านก ็ต องด ูว างบประมาณมันถ ูกต องหร ือไม             
ถาไมถูกตองทานก็มีหนาที่แปรหรืออภิปรายวาถนนสายนี้ไปทํา ทําไมคนไมมีเอาควายไป  
เดินหรือบานเมียนอยนายกอยู ตรงนั ้นหรือเปลา อะไรแบบนี ้แตนี ้ก ็ไมมีเส ียงอภิปราย         
ทาน ส.อบจ.ทานใด แลววันนี้ทําเสร็จแลวทานมาบอกวามันผิดซอยผิดสายผมกําลังตั้งใจฟง
ทาน ส.อบจ.อภิปรายอยูเลยไมเขาใจไปใหญเลยครับมันสายหรือมันซอยหรือมันยังไง          
งงเลยแตผมเรียนบอกวาจริงๆแลวภารกิจใหญเราจะทําเองเลยคือถนนของอบจ.อํานาจ   
หนาท่ีชัดเจนวาอบจ.ทําไดข้ึนทะเบียนไวเปนของอบจ.นี้ ถนนเสียซอมปรับปรุงทําใหมทําไดเลย
จะทําใหญขนาดไหนแลวแตการจราจร เพื ่อลดความหนาแนนของรถที ่ท านบอกนั ้น         
ถูกแลวเขาจะดูมีรถจราจรเขาจะดูว าจราจรเปนแบบใด สองเปนถนนทองถิ่นแตเกิน
ศักยภาพหมายความวาเปนถนนของอบต.ตาขัน แตตาขันมีงบประมาณปหนึ่งไมกี่ลานไปทํา
ถนนเสนเดียว 10ลาน 20ลาน มันทําไมไดเพราะมันเกินศักยภาพ ก็ขอใหอบจ.ไปชวยทําให
อบจ.ก็ทําใหไดเพราะเกินศักยภาพของเขา เขาไมสามารถทําได นี้ก็เปนหลักเกณฑท่ีเราวางไว
กติกาของระเบียบกระทรวงมหาดไทยท้ังหลายเขาเขียนไว เพียงแตวาซอย 11 หรือสาย 11 อันนี้
ก็ให   กองชางลงไปตรวจสอบหรืออาจเปนไปไดวาบริษัทท่ีรับเหมาทําไปเขียนชื่อผิดถูกไหมครับ
อาจจะเขียนซอยผิดถนนผิดก็เปนไปได ฉะนั้นก็ใหทาน ผอ.กองชางไปดูวาเปนไปตามท่ี       
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดอภิปรายหรือเปลา วามันเปนอยางไร เหตุผลมันผิดยังไง    
ทําไมสายนี้มันมาไดอยางไร หรือวาคนเสนออาจเปน ส.อบจ.ที่อภิปรายนี้และก็เลยจําชื่อซอย
ผิดอาจเปนไปไดครับ ท้ังนี้ท้ังหลายท้ังปวงก็ไมมีปญหาอะไร เดี๋ยวเราไปดูกันแลวจะแกไข
ปญหาอยางไรในงบประมาณปตอไป แตมีมาหาผมก็มะขามคู พอผมรูเปนสายท่ีออกทาง    
มา’ยองเลย ผมหลับตานึกไดกองชางไปสํารวจเลยดําเนินการดวนก็ตองไปดูอีกวามันอยู      
ในแผนมีไหม ถาไมมีอยูในแผนเสร็จอีกตองไปเริ่มขบวนการแผนเพ่ิมเติมแผนอะไรมาอีกถึงจะ
ทําได ถามีอยูในแผนก็สามารถดําเนินการไดเลย ถาประชาชนเดือดรอนเสนทางนั้นก็
ดําเนินการเลยแตท่ีถนนสายนั้นเสียท้ังหลายท้ังปวงมากท่ีสุด เพราะอะไรรูไหมรถน้ําหนักเกิน
วิ่งหลบตาชั่งท่ีอยูถนนสาย 36 หลบตาชั่งแลวก็วิ่งออมออกมาจนเราเปนปญหาท้ังหมด      
อันนี้คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนเราก็พยายามท่ีจะแกไขปญหา เรื่องถนนเดียวนี้นิคมพัฒนาเขาเจริญแลวดวย
ไมเหมือนสมัยกอนเขาอยูในเขตสีมวงหมดโรงงานเยอะ เพราะฉะนั้นเราก็ใหความสนใจ     
เปนพิเศษก็รับไวดําเนินการใหสมบูรณตอไป ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองนะครับแลวทาน ส.อบจ. 
รองประธานสภาฯ(๑) เดชา บุญธรรม ก็พยายามดูโครงการหนอยเวลา เขียนมาจะสายหรือจะซอยก็ดูใหดี
ประธานฯ         เวลามันออกมาแลวมันเดือดรอนนะครับ 
      มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

ถาไมมี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ 

 

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่องปดสมัยประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐ ตามท่ี

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐ มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแต
วันท่ี ๒6 มิถุนายน ๒๕๖๐  เปนตนมา นั้น 

บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป  
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ .ศ . ๒๕๖๐ ลงชื่อ          
นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายอดุลย นิยมสมาน กระผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม    ประธานสภา
ฯ(๑)  เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน 
ประธานฯ  กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชนและทองถ่ินของเรา 

และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง                  ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุก
ประการ     

เลิกประชุม  ๑๖.20 น. 

    
 

ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)                ผูตรวจรายงานการ
ประชุม 

       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 
                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 
 


